

KẾ HOẠCH
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về tập trung phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết
giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy), Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về tập trung phát triển đàn trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân.

- Nâng cao nhận thức và quyết tâm hành động thống nhất của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp nói chung, phát triển ngành chăn nuôi nói riêng.

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tập trung ưu tiên phát triển đàn trâu bò thương phẩm có tỷ lệ thịt sẽ cao, chất lượng thịt tốt.

- Việc triển khai Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa định hướng xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp phù hợp với tình hình của huyện, của từng ngành và từng địa phương.

II- MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi của huyện theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi trâu, bò, trở thành một trong những đối tượng con vật nuôi chủ lực của huyện; phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết chặt chẽ; có năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả cao, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi và khai thác, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của địa phương, thiết lập các vùng chăn nuôi bò thịt theo chuỗi liên kết làm vệ tinh cho trại "lõi", góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh bệnh Dịch tả lợn Châu

Phi đang gây thiệt hại nặng nề cho chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến hết năm 2020:

+ Tổng đàn trâu, bò trong huyện đạt 8.800 con trở lên; đàn trâu, bò cái nền 4.440 con trở lên; trong đó đàn trâu, bò cái nền đạt chuẩn có 3.465 con trở lên.

+ Tiếp thu xây dựng trại “lõi” đầu tư chăn nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết tại xã Phúc Thành của Công ty Cổ phần T&T 159.

- Đến hết năm 2025:

+ Tổng đàn trâu, bò trong huyện đạt 14.000 con trở lên; đàn trâu, bò cái nền 6.300 con trở lên, trong đó đàn trâu, bò cái nền đạt chuẩn 5.500 con trở lên.

+ Phát triển được 1.500 - 2.000 nông hộ, gia trại đầu tư chăn nuôi trâu, bò theo chuỗi liên kết làm vệ tinh cho trại “lõi”; trong đó có 26 hộ chăn nuôi quy mô 50 con trở lên.

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về phát triển chăn nuôi đại gia súc, nhất là đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết, tạo đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ các chủ trương, chính sách phát triển chăn nuôi của Nhà nước và của tỉnh của huyện trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết để chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp tuần hoàn theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi, bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh diễn biến phức tạp của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đang gây thiệt hại nặng nề cho chăn nuôi lợn. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân trong tổ chức thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến về các mô hình liên kết hiệu quả trong chăn nuôi bò thương phẩm; về các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi bò sinh sản, bò lấy thịt; kỹ thuật về xử lý môi trường...

2. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch có liên quan phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết

Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các khu chăn nuôi trâu, bò tập trung, quy hoạch vùng xây dựng các trại “lõi”, vùng trồng nguyên liệu làm thức ăn cho trâu, bò và các khu giết mổ gia súc tập trung vào quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện; quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện.

Tiếp tục quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tăng nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Mở rộng diện tích trồng cỏ, cây thức ăn xanh, sử dụng các giống có năng suất, chất lượng cao, giống ưu thế lai và áp dụng quy trình canh tác thâm canh (cỏ voi, cỏ sả, VA06...). Tận dụng tối đa diện tích đất bãi bồi, triền đê, diện tích đất bỏ trống để trồng các giống cỏ thích hợp cung cấp thức ăn thô xanh cho đàn bò.

Việc lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, kế hoạch nêu trên phải được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước để triển khai thực hiện ngay trong năm 2019.

Trước mắt phối hợp hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai để tiếp thu, triển khai xây dựng trang trại “lõi” tại xã Phúc Thành theo định hướng của tỉnh, cũng như phát triển các nông hộ, gia trại chăn nuôi trâu, bò vệ tinh.

3. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đàn trâu, bò cái nền đạt chuẩn để chủ động cung cấp con giống cho đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách của Nhà nước về khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; chính sách nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi nông hộ.

Triển khai các cơ chế, chính sách của tỉnh theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Đề án “Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo” của UBND tỉnh.

Hàng năm, UBND huyện cân đối, bố trí nguồn vốn khuyến nông để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các nông hộ, gia trại, trang trại có nguồn lực phát triển đàn bò sinh sản, đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết.

4. Phát triển đàn trâu bò cái nền chất lượng cao

Tiếp tục bình tuyển, giám định chọn lọc những trâu, bò cái lai có tầm vóc, thể trạng đạt yêu cầu trong số đàn trâu, bò hiện có để làm trâu, bò cái nền đạt chuẩn nhằm tạo ra đàn trâu, bò thịt có năng suất, chất lượng cao.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao thể trạng đàn trâu sinh sản thông qua thụ tinh nhân tạo các giống trâu Murrah, trâu đầm lầy (trâu Ngổ) để tạo con lai cho năng suất, chất lượng cao hơn; cải thiện, nâng cao thể trạng đàn bò cái thông qua thụ tinh với các dòng bò Zebu (Sind, Brahman, Sahiwal...) để tạo ra các bò cái lai có tỷ lệ 3/4, 7/8 máu ngoại, bò lai 3 máu ngoại để lai với các giống bò cao sản chuyên thịt (BBB, Droughtmaster,...) nhằm tạo ra con lai nuôi lấy thịt có cho năng suất và chất lượng vượt trội so với các giống trâu bò hiện nay tại địa phương.

Nhập mới các giống trâu, bò có năng suất, chất lượng cao, trâu, bò lai cao sản để nuôi sinh sản hoặc nuôi vỗ béo theo hình thức chuỗi liên kết phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi.

5. Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò và khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp

Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình đào tạo, tập huấn kỹ thuật trong chăn nuôi trâu, bò lấy thịt cho lực lượng kỹ thuật viên, thú y cơ sở và các hộ chăn nuôi. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng, tay nghề cho đội ngũ thú y cơ sở để làm tốt dịch vụ thú y ở các địa phương. Đào tạo bổ sung đội ngũ dẫn tinh viên có tay nghề cao để đáp ứng yêu cầu thụ tinh nhân tạo các giống trâu, bò chuyên thịt, có năng suất, chất lượng cao; đồng thời, tổ chức hướng dẫn thực hiện quy trình chăn nuôi trâu, bò an toàn VietGAHP cho các hộ chăn nuôi, nhất là hướng dẫn các biện pháp về phòng chống dịch bệnh và xử lý môi trường trong chăn nuôi (sử dụng đệm lót sinh học); tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ về điều kiện chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy chuẩn, quy định hiện hành của Nhà nước.

Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các mô hình nông nghiệp tuần hoàn như: Sử dụng phụ phẩm trong nông nghiệp (rơm, rạ) hoặc trồng cỏ voi, chuối, ngô sinh khối, ... ở những khu vực có chất đất phù hợp theo quy hoạch để làm thức ăn cho trâu bò và làm nguyên liệu sản xuất đệm lót sinh học; xây dựng các mô hình chế biến, dự trữ thức ăn trâu, bò từ các nguyên vật liệu, phế phụ phẩm trong nông nghiệp sẵn có tại địa phương để nâng cao giá trị dinh dưỡng, giảm giá thành trong chăn nuôi; hướng dẫn các hộ sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi để xử lý môi trường và thu gom đệm lót sinh học đã qua sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, phục vụ sản xuất nông nghiệp.

6. Thu hút, phát triển các doanh nghiệp “hạt nhân”, đầu tàu trong chuỗi liên kết chăn nuôi đàn trâu, bò thương phẩm

Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn, có tiềm lực, kinh nghiệm vào đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò giống và bò thịt, làm hạt nhân xây dựng và nhân rộng các hình thức liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp “hạt nhân” với hợp tác xã, tổ (đội) hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện tham gia vào chuỗi liên kết trong việc cung ứng giống, thức ăn, chăn nuôi, giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Hướng dẫn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp “hạt nhân” và hợp tác xã, tổ (đội) được hưởng các cơ chế chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 và Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ) và chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn (quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ). Đồng thời, nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính

sách đặc thù của huyện để thu hút các doanh nghiệp “hạt nhân” ở giai đoạn đầu trong việc phát triển đàn trâu, bò cái nền chất lượng cao; thu gom, xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp và cung cấp đệm lót sinh học để xử lý ô nhiễm môi trường; hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò và cung cấp tinh trâu bò giống chất lượng cao; thu mua trâu, bò thương phẩm của các hộ dân.

Thực hiện công khai, minh bạch về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách có liên quan (như quy hoạch xây dựng vùng cấp huyện; quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư...); đồng thời, tăng cường gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu thông tin và triển khai thực hiện các dự án đầu tư; thường xuyên cập nhật tình hình thực hiện các dự án được chấp thuận đầu tư trên địa bàn để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

7. Hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ

Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ quảng bá sản phẩm thịt trâu, bò Thái Bình và các chế phẩm khác từ chăn nuôi trâu, bò để mở rộng thị trường tiêu thụ. Tổ chức thu thập và cung cấp kịp thời cho các doanh nghiệp, hộ chăn nuôi về các thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm thịt bò ở trong và ngoài tỉnh. Xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ chăn nuôi từ sản xuất - giết mổ, chế biến - tiêu thụ sản phẩm nhằm tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho các hộ chăn nuôi.

8. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển khu giết mổ tập trung

Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Đề án quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; từ đó, tham mưu bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi để khuyến khích, hỗ trợ phát triển các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn.

9. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp vào cuộc của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đối với việc phát triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết

Các cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển chăn nuôi trâu bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; chỉ đạo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 04/ĐA-NN, ngày 09/7/2014 của UBND huyện Vũ Thư về phát triển đàn bò thịt, bò sữa giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2025 tại địa phương mình; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy để đẩy mạnh phát triển đàn bò thương phẩm theo chuỗi liên kết gắn với bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm để chuyển đổi cơ

cầu chăn nuôi, phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.


3. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng nhiệm vụ cụ thể thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Các tổ chức cơ sở đảng trên cơ sở các nội dung Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể và chỉ đạo tổ chức triển khai việc thực hiện Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

5. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch này.

Văn phòng Huyện ủy phối hợp với các ngành liên quan theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Các tổ chức cơ sở đảng,
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Phạm Đồng Thụy